



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจ
ประจำศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักการสอบสวนและนิติการได้มีประกาศ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ดำรงธรรม
กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่
๑๕ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนอำนวยความสะดวกเป็นธรรม สำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

การรับสมัครคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น
๕ คน ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปรายงานตัวในวันพุธที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อทดสอบความรู้ ความสามารถในภาคเช้าระหว่างเวลา
๐๙.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๑.๓๐ นาฬิกา และประเมินบุคคลโดยการสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายระหว่างเวลา
๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
(วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อทดสอบ
ความรู้และประเมินบุคคล จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

๑. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน **ห้าม**
สวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะพองน้ำ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ต้องทราบ วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ปากกา ดินสอ อย่างลบสำหรับการทำข้อสอบ รวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกนี้
ทั้งนี้ กรรมการคุมสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้าห้องสอบในภาคเช้ากรณีมาสายเกินกว่า
เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา และภาคบ่ายกรณีไม่อยู่ในที่นั่งประจำที่กรรมการได้มีการจัดลำดับผู้เข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งไว้

๓. นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และบัตรประจำตัวสอบ มาแสดงเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าวหรือใช้บัตรอื่นมาแสดงกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ
การคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๔. ขณะที่รอเข้ารับการคัดเลือกให้นั่งในบริเวณที่จัดให้ ห้ามพูดคุยส่งเสียงดัง หรือลุกเดินไปมา
และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกทันทีที่เรียกให้เข้ารับการคัดเลือก

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือคำสั่งของกรรมการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบที่กำหนดไว้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการมีอำนาจ
พิจารณาปรับให้ตกได้ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินบุคคลแล้วให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็น
สถานที่สอบโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันเป็นการรบกวนแก่ผู้รอคัดเลือกรายอื่น

/๖. ผู้มีรายชื่อ...

๖. ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการคัดเลือกนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามกระทำการทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก และ/หรือคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

อนึ่ง หากผู้ใดไม่มารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐวัฒน์ อัครภาชน์ เตชะเสน)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ

รายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕-
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย (วังไชยา) กรมการปกครอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๐๑	นางสาวพรธนช	คะระนันท์
๐๐๒	นายศิวกกร	ศรีหอม
๐๐๓	นางสาวบุญยณช	ท่อนพุทธา
๐๐๔	นางสาวธัญญารัตน์	วงศ์สวัสดิ์
๐๐๕	นางสาวพัชรี	สติภา

MP